

Thế nào là một tên miền Internet



Tên miền (Domain name) là một tên dễ nhớ dùng để làm địa chỉ trên mạng. Ví dụ: yahoo.com, nhanhhoa.com, vnn.vn ... Nó thay thế cho một dải những con số khó nhớ gọi là địa chỉ IP. Nếu bạn muốn xây dựng một **website** trên internet thì đăng ký tên miền là việc đầu tiên cần làm, tên miền giúp khách hàng dễ tìm đến website của bạn.

Ai có thể đăng ký tên miền?

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì không có một hạn chế nào về đối tượng đăng ký tên miền. Tất cả cá nhân, tổ chức, không phân biệt thuộc quốc gia nào đều có thể đăng ký một hoặc nhiều tên miền quốc tế.

Ai quản lý các tên miền?

Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) quản lý. Tên miền quốc gia cấp thấp hơn do cơ quan quản lý tên miền của từng nước quản lý. Ở Việt Nam, cơ quan quản lý tên miền quốc gia là VNNIC. Khách hàng đăng ký là người có toàn quyền sở hữu tên miền.

Có bao nhiêu loại tên miền?

Có 2 loại tên miền: tên miền quốc tế và tên miền quốc gia. Tên miền quốc tế là những tên miền có phần đuôi là com, net, org, biz, info. Tên miền quốc gia có phần đuôi là ký hiệu của mỗi quốc gia. Ví dụ: com.vn, edu.vn, net.au, org.cn, com.us ...

Có thể đăng ký tên miền mà không thuê chỗ máy chủ?

Bạn hoàn toàn có thể chỉ đăng ký tên miền trước. Khi website được thiết kế xong, bạn mới cần dịch vụ thuê chỗ máy chủ.

Có thể đăng ký tên miền với thời hạn tối đa bao lâu?

Tên miền có thể đăng ký với thời hạn từ 1 đến 10 năm. Khi hết thời hạn đã đăng ký, người chủ sở hữu cần phải duy trì tên miền.

Chi phí để đăng ký tên miền?

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế, chi phí đăng ký tùy thuộc vào mức giá của từng nhà cung cấp. Phí đăng ký tên miền tại Network Solutions Inc và Register.com, là \$35/năm, tại nhanhhoa.com là \$9.5/năm.

Sự khác nhau giữa các tên miền Com, Net, Org?

Không có quy định bắt buộc đối với tên miền quốc tế khi sử dụng .Com, .Net, .Org. Thông thường các tên miền .com được dùng cho doanh nghiệp và các tổ chức thương mại. Tên miền .net được dùng cho các công ty cung cấp dịch vụ internet. Tên miền .org được dùng cho cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Khi nào có thể sử dụng tên miền đã đăng ký?

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ đăng ký, một tên miền cần 24 - 72 giờ để có thể sử dụng được.

Khi đã đăng ký tên miền xong website của tôi có thể hoạt động?

Không, bạn cần phải thuê chỗ máy chủ trên internet để lưu trữ web site của mình. Hãy tham khảo bảng giá thuê chỗ máy chủ chất lượng cao của chúng tôi.

Tên miền con (Sub Domain) là gì?

Khi đăng ký tên miền quốc tế bạn sẽ được sở hữu tên miền dưới dạng: tencongy.com, vnexpress.net ... Tên miền con của các tên miền trên có dạng: www.tenban.tencongy.com, mail.vnexpress.net, www.mail.vnexpress.net. Bạn có thể quản lý tên miền con khi sử dụng dịch vụ thuê chỗ máy chủ tại Nhân Hòa.

Tôi đã đăng ký tên miền tại nhà cung cấp dịch vụ khác, tôi có thể sử dụng dịch vụ Hosting hoặc Server của Nhân Hòa?

Bạn hoàn toàn có thể, chỉ cần email, gọi điện hay fax cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết.

Công ty TNHH NGỌN HẢI ĐĂNG

Địa chỉ: 26/4A2 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận , Quận 12 - Tp.HCM

Điện thoại: 08. 3504 52 12 - 0938 497 012

E-mail: thietkeweb@ngonhaidang.com.vn

Website: www.ngonhaidang.com.vn